

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.*

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 của HĐND huyện về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2022. Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ**

### **1. Xem xét các báo cáo**

Năm 2022, HĐND huyện khóa XXI đã tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ (*kỳ họp thứ Tư; kỳ họp thứ Sáu*) và 01 kỳ họp đột xuất (*kỳ họp thứ Năm*). Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, đánh giá báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện và báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; về công tác chỉ đạo, điều hành; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;... Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xem xét đối với các báo cáo trình kỳ họp. Kết quả: đã có 23 lượt ý kiến<sup>1</sup> tham gia của các đại biểu HĐND huyện vào các báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện; không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, nội dung ý kiến đa dạng, sâu sắc, bao quát các lĩnh vực; phản ánh nhiều vấn đề, được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. 100% ý kiến tham gia được HĐND huyện, UBND

<sup>1</sup> Tại kỳ họp thứ Tư có 14 lượt ý kiến; Kỳ họp thứ Sáu có 09 lượt ý kiến.

huyện, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm, báo cáo giải trình và kịp thời, đề ra những giải pháp góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

## **2. Xem xét việc trả lời chất vấn**

Tại kỳ họp thứ Tư và thứ Sáu, HĐND huyện đã tiến hành phiên chất vấn, và trả lời chất vấn, có 08 lượt đại biểu chất vấn<sup>2</sup> đối với UBND huyện và các thành viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, làm rõ nhiều vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm: Kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch Giao đất giao rừng, tình hình an ninh trật tự, việc mở rộng diện tích trồng và chăm sóc cây mắc ca, giải quyết chế độ chính sách, giải phóng mặt bằng... Trong quá trình chất vấn, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nội dung chất vấn cụ thể, rõ ràng. Các ý kiến trả lời chất vấn thẳng thắn, trọng tâm, không né tránh, rõ trách nhiệm và giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Kết thúc phiên chất vấn, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt những cam kết tại phiên chất vấn và giao các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết sau chất vấn.

## **3. Xem xét các Quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn**

Năm 2022, HĐND huyện không nhận được đề nghị của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND huyện theo qui định tại Điều 61, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân..

## **II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ**

Trong năm 2022, HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề và ban hành 02 Nghị quyết<sup>3</sup> về kết quả giám sát, cụ thể như sau:

### **1. Chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến nay".**

Qua giám sát cho thấy, trong năm 2020 và 2021, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Tuần

<sup>2</sup> Tại kỳ họp thứ Tư có 05 lượt ý kiến; Kỳ họp thứ Sáu có 03 lượt ý kiến.

<sup>3</sup> Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 về Kết quả giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020, 2021"; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về Kết quả giám sát "Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 và năm 2021".

Giáo đã đạt được những kết quả khá tích cực và toàn diện, cụ thể như:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai luôn được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.

- Hoàn thành rà soát, xác định mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính trên thực địa; công tác quản lý địa giới hành chính tại các xã được tăng cường.

- Thực hiện thống kê, kiểm kê, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Trong 2 năm 2020 và 2021 làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 2.609 hồ sơ.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính liên kết, đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đã cơ bản đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, năm 2020: Tổng diện tích đất nông nghiệp theo Kế hoạch là: 99.519,39 ha, thực hiện: 109.961,02 ha, tăng: 10.354,28; Năm 2021: Tổng diện tích đất nông nghiệp theo Kế hoạch là: 109.745,89 ha, thực hiện: 110.001,52 ha, tăng 255,63 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Chú trọng triển khai quy định về đăng ký đất đai, thực hiện lập và quản lý hồ sơ địa chính.

- Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 22 công trình. UBND huyện đã ban hành 636 thông báo thu hồi đất, 636 Quyết định thu hồi đất. Tổng diện tích thu hồi đất nông nghiệp: 23,75 ha, giá trị bồi thường, hỗ trợ là 4.263.372.950 đồng.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn được tăng cường, đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định. (Năm 2020, tổ chức 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 4 xã, sau thanh tra đã có kết luận, kiểm điểm trách nhiệm 18 cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, hạn chế; thu hồi số tiền 56.494.056 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Trong 2 năm 2020 và 2021: Kiểm tra, phát hiện 48 trường hợp vi phạm về sử dụng đất nông nghiệp, trong đó năm 2020: 17 trường hợp đã được UBND các xã giải quyết 15 trường hợp, 02 trường hợp đang giải quyết; năm 2021: 31 trường hợp đã được UBND các xã giải quyết).

- Việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân về đất đai đã được quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định (cấp huyện 04 đơn, cấp xã 79 đơn).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, các văn bản mới về đất đai của một số xã chưa có chiều sâu, chưa thường xuyên, chưa kịp thời, phương pháp tuyên truyền chưa linh hoạt, hiệu quả.

- Quản lý, lưu trữ tài liệu hồ sơ về địa giới hành chính ở một số xã chưa thật sự chặt chẽ; kiểm tra thực địa nắm tình hình về mốc địa giới hành chính và đường địa giới hành chính của một số cán bộ, công chức cơ sở chưa được quan tâm, không phát hiện, giải quyết kịp thời một số vi phạm.

- Thống kê, kiểm kê đất đai chưa thật sự chặt chẽ, chính xác, việc cập nhật biến động về đất đai chưa kịp thời, triệt để.

- Lập quy hoạch, kế hoạch không đảm bảo tiến độ, quy định của pháp luật, không sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quy hoạch, kế hoạch không đảm bảo các chỉ tiêu đề ra; công khai quy hoạch, kế hoạch ở cơ sở chưa đảm quy định.

- Thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất còn diễn ra ở nhiều nơi.

- Quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích ở một xã không chặt chẽ, còn để lãng phí. Đôn đốc thực hiện nghĩa vụ về đất đai ở một số cơ sở không thường xuyên, hiệu quả.

- Lập và quản lý hệ thống hồ sơ địa chính ở một số xã không đầy đủ, chặt chẽ, cập nhật thông tin không kịp thời, đầy đủ.

- Công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp chưa thường xuyên, quyết liệt; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất nông nghiệp chưa kịp thời, quyết liệt. Việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các xã trong và ngoài huyện còn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn nhiều hạn chế, ý thức, trách nhiệm trong công tác không cao.

Sau giám sát, Đoàn giám sát HĐND huyện đã có 05 kiến nghị đối với UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; 05 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Đến thời điểm báo cáo, các kiến nghị đã được giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

## ***2. Chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, 2022”.***

Kết quả giám sát cho thấy: Trong năm 2020 và 2021, việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả tích cực.

- Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Luật ngân sách, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Việc quản lý, điều hành ngân sách địa phương hàng năm được triển khai thực hiện trong hiệu quả.

- Công tác lập và giao dự toán thu, chi ngân sách cơ bản được thực hiện đúng quy định của luật ngân sách. Thu NSNN trên địa bàn đạt và vượt dự toán được giao (năm 2020: 56.394.292.293 đồng, đạt 111% dự toán; năm 2021: 54.097.190.282 đồng, đạt 102% dự toán).

- Chi ngân sách cơ bản đảm bảo theo quy trình từ phân bổ, nhập dự toán, chấp hành dự toán, thanh toán, quyết toán. Mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán, số liệu quyết toán đã phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng ngân sách thực hiện đúng chế độ chính sách, dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Việc công khai ngân sách xã đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định. Nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra.

- Việc thực hiện tốt công tác thu chi NSNN đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với các đơn vị dự toán trong thực hiện thu, chi ngân sách có nội dung chưa triệt để; việc kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách đối với HĐND xã, thị trấn chưa đảm bảo quy định điểm g, khoản 2, điều 28 Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc lập dự toán ở một số cơ quan đơn vị chưa chặt chẽ. Một số xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện thu, chi ngân sách chưa đảm bảo thời gian quy định. Công tác phối hợp theo dõi nguồn thu từ phí, lệ phí, thuê đất tại các xã, thị trấn chưa triệt để, chặt chẽ.

- Công tác thảo luận ngân sách hàng năm giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với một số cơ quan, đơn vị, xã thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; việc phân bổ và giao dự toán có nội dung chưa sát với nhiệm vụ được giao.

- Một số khoản thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán giao; chưa thu được hết nợ đọng thuế trong năm; một số xã còn chưa đảm bảo chỉ tiêu thu trên địa bàn; chưa thực hiện việc thu từ đất công ích trên địa bàn xã.

- Một số xã chưa chủ động trong điều hành ngân sách, có nội dung chi đạt tỷ lệ % thấp, còn lúng lúng trong thực hiện chi nguồn dự phòng; chuyên nguồn ngân sách còn lớn.

Sau giám sát, Đoàn giám sát HĐND huyện đã có 04 kiến nghị đối với

UBND huyện; 06 kiến nghị đối với phòng Tài chính - Kế hoạch; 03 kiến nghị với Chi cục Thuế Tuần Giáo - Tòa Chùa và Kho bạc Nhà nước huyện; 03 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Đến thời điểm báo cáo, 16/16 kiến nghị đã được xem xét giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

### **III. LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU**

Năm 2022, HĐND huyện không lấy phiếu tín nhiệm, không nhận được kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo qui định tại Điều 63, Điều 64 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Năm 2022, HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch giám sát đề ra. Hoạt động giám sát được đổi mới về phương thức, nội dung giám sát được lựa chọn từ những vấn đề trọng tâm, nổi cộm được dư luận và cử tri quan tâm; kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị sau giám sát được HĐND và các Ban của HĐND huyện quan tâm, thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ giám sát được bảo đảm theo quy định.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm; việc chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, thẳng thắn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kết luận chất vấn rõ về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và các cơ quan liên quan. Thông qua chất vấn đã chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.

UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình kiến nghị cử tri.

#### **2. Hạn chế**

Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện, các ban HĐND huyện đôi khi chưa thường xuyên và kịp thời. Việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch giám sát, thời gian gửi báo cáo một số cơ quan theo còn chậm.

### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu

HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Chủ động giám sát theo chức năng nhiệm vụ đối với những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận quan tâm.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với HĐND huyện; tăng cường công tác trao đổi, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và cơ chế giám sát giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trên đây là Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Bảy;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Bình Trọng**